

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

Ngày 07/6/2024, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Nhà trường) để xem xét, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Nhà trường năm học 2023 - 2024; những khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 của Nhà trường. Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thành phần của Nhà trường làm việc với Đoàn công tác của tỉnh có: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe lãnh đạo Nhà trường báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà trường, Ban Giám hiệu Nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và công tác chuẩn bị kế hoạch nhiệm vụ cho năm học 2024 - 2025 bảo đảm đầy đủ, toàn diện, kết quả cụ thể: Nhà trường đã chủ động, tích cực trong công tác tuyển sinh; quan tâm, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập, trải nghiệm¹; bên cạnh tập trung tuyển sinh và dạy nghề, việc dạy học văn hóa giáo dục thường xuyên (GDTX) được quan tâm và có kết quả tích cực, trong năm có học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi GDTX THPT cấp tỉnh. Nhà trường đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao trình độ²; công tác tổ chức cán bộ đã kiện toàn thêm 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng; đã hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm; quan tâm biên soạn mới và chỉnh sửa giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy³; công tác nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh, sinh viên đã có chuyển biến tích cực⁴; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng được quan tâm, các kỳ thi,

¹ trong năm học đã đưa gần 500 lượt học sinh, sinh viên đến hơn 20 doanh nghiệp.

² trong năm đã phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho 39 giáo viên; cử 02 giáo viên học cao cấp lý luận chính trị...

³ trong năm chỉnh sửa 30 bộ chương trình đào tạo các trình độ; biên soạn 35 giáo trình các nghề.

⁴ trong năm đã đề xuất 12 đề tài cấp trường, trong đó 3 đề tài đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo; có 01 sinh viên đạt giải Nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

kiểm tra được tổ chức đảm bảo an toàn; các phong trào thi đua; công tác giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến giáo dục pháp luật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm; chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn tỉnh để mua sắm trang thiết bị nghề và cải tạo, nâng cấp xưởng thực hành, lớp học bảo đảm theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được Nhà trường còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, kinh phí đầu tư đã được tỉnh quan tâm nhưng còn hạn hẹp; công tác tuyển sinh đạt thấp, mới đạt 60% chỉ tiêu (210/350); số học sinh, sinh viên bỏ học còn cao; tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn; số giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên mới đạt hơn 28%, trong đó mới có 01 giáo viên có trình độ tiến sĩ; công tác nghiên cứu khoa học đã có chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế: chưa có đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và bộ, ngành trung ương.

Trong thời gian tới, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo, yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, trao đổi, định hướng của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn tại buổi làm việc, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục rà soát, bám sát các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao tại Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH để có kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng Trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao theo các Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh⁵ đã đề ra.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để kịp thời đề xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn tiếp theo; xem xét, nghiên cứu về quỹ đất để có phương án quy hoạch mở rộng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trường chất lượng cao.

(2) Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn để nâng cao vị thế, thương hiệu của Nhà trường trong xã hội; đổi mới công tác tuyển sinh trong đó cần gắn kết chặt chẽ với Trung tâm Giới thiệu việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giới thiệu, quảng bá, thu hút người học; đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề đào tạo, chú trọng các ngành nghề trọng điểm, các ngành nghề xã hội cần, các

⁵ Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 16/8/2023 của BTV Tỉnh ủy Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển GDNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 16/8/2023 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/6/2022 về triển khai Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ngành nghề đáp ứng nhu cầu của các khu, cụm công nghiệp mới chuẩn bị đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường; thường xuyên rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo, cập nhật những công nghệ mới, tiên tiến vào chương trình đào tạo, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng, biên soạn và chỉnh sửa chương trình đào tạo cũng như tham gia vào quá trình đánh giá kết quả của người học; đẩy mạnh hơn nữa phong trào đổi mới sáng tạo, công tác nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh, sinh viên để có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và bộ, ngành.

(3) Về công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức cán bộ:

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hóa công sở, an ninh, an toàn Nhà trường.

- Ngày 09/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 845/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. Yêu cầu Trường khẩn trương rà soát các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hiện không còn phù hợp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Rà soát, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu đảm bảo hợp lý, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ.

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; quan tâm quan tâm chăm lo đời sống của viên chức và người lao động; xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện; gắn kết, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy ý thức tự hào nghề nghiệp, tinh thần yêu nghề, tận tâm, tận lực, gương mẫu trong giảng dạy; tạo nền tảng vững chắc đảm bảo việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

(4) Tiếp tục quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên học nghề, không để xảy ra việc thực hiện chế độ hỗ trợ của Nhà nước cho học sinh không đúng đối tượng quy định như thời gian qua.

Chăm lo đời sống cho học sinh, sinh viên trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, các cuộc thi sáng tạo, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo môi trường thân thiện, đoàn kết, góp phần giáo dục các em về văn hóa, trang bị kỹ năng sống, tạo động lực cho các em phát triển kỹ năng nghề nghiệp; tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và chính

quyền địa phương để giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học.

(5) Tiếp tục quan tâm các dự án đầu tư công, rà soát khối lượng hoàn thành để làm thủ tục thanh quyết toán, trình Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định; tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho người học theo các văn bản quy định của trung ương theo đề nghị của Thanh tra tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Về các đề xuất, kiến nghị của Nhà trường

- Đối với kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm xây dựng ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, nội dung này đồng chí Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có ý kiến tại buổi làm việc, đề nghị Nhà trường cần phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng để có đề xuất cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của tỉnh.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét, trực tiếp trả lời đối với đề xuất của Nhà trường về giao nhiệm vụ tổ chức dạy học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh học nghề trình độ trung cấp của Nhà trường cho đơn vị có chức năng trực thuộc Sở thực hiện.

- Đề nghị các sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quan tâm xem xét, hướng dẫn tạo điều kiện để Nhà trường tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với từng kiến nghị cụ thể đã nêu tại cuộc họp.

3. Yêu cầu Nhà trường cần thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành khác có liên quan theo định kỳ, năm học và các nội dung phát sinh khác để UBND tỉnh kịp thời nắm bắt và chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Các thành phần dự làm việc;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:
KGVX, NC, TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX(NCD).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đông